



## คำกล่าวรายงาน

โดย นายกฤษฎา บุญราช ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารกิจการเหล่ากาชาด

โครงการประชุมนายกเหล่ากาชาดจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

วันพฤหัสบดี ที่ 12 พฤศจิกายน 2563 ณ ห้องประชุมแกรนด์บอลรูม A โรงแรมแมนดาริน กรุงเทพมหานคร

## เรียน ท่านเดช บุญนาค ผู้ช่วยเลขาธิการสภากาชาดไทย ฝ่ายบริหาร ประธานในพิธีเปิด โครงการประชุมนายกเหล่ากาชาดจังหวัด ประจำปีงบประมาณ 2564

กระผม นายกฤษฎา บุญราช ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารกิจการเหล่ากาชาด และผู้เข้าร่วมโครงการ ขอขอบพระคุณ ท่านผู้ช่วยเลขาธิการสภากาชาดไทยเป็นอย่างยิ่ง ที่ได้กรุณาให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการประชุมนายกเหล่ากาชาดจังหวัด ประจำปีงบประมาณ 2564 ในวันนี้

เหล่ากาชาดจังหวัดนับเป็นเครือข่ายที่สำคัญยิ่งของสภากาชาดไทย ได้ดำเนินกิจกรรมต่างๆ ในฐานะตัวแทนของสภากาชาดไทยในส่วนภูมิภาค ตามนโยบายที่สภากาชาดไทย มอบหมายได้เป็นอย่างดียิ่งเสมอมา เพื่อช่วยเหลือประชาชนผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาส ในด้านการบรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัยพิบัติ การบริการโลหิต การสังคมสงเคราะห์ และการส่งเสริมคุณภาพชีวิต ให้ประชาชนในชุมชนและสังคมให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น

ในปีงบประมาณ 2564 นี้ ได้มีการโยกย้ายและสับเปลี่ยนการดำรงตำแหน่ง จำนวนหนึ่ง มีนายกเหล่ากาชาดจังหวัดจำนวน 25 จังหวัด กำลังจะได้รับการพิจารณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งใหม่ด้วย สำนักงานบริหารกิจการเหล่ากาชาดได้ตระหนักถึงความสำคัญในเรื่องนี้ ประกอบกับมีนโยบายที่จะสร้างการรับรู้ตลอดถึงการพัฒนาศักยภาพ การดำเนินงานของเหล่ากาชาดจังหวัดและกิ่งกาชาดอำเภอ เพื่อให้การวางแผนงานโครงการเป็นไปตามวัตถุประสงค์ควบคู่กันไปด้วย จึงได้จัดให้มีโครงการประชุมนายกเหล่ากาชาดจังหวัด ประจำปีงบประมาณ 2564 ให้แก่นายกเหล่ากาชาดจังหวัด ทั้ง 76 จังหวัด ขึ้น ถือว่าเป็นการประชุมใหญ่ประจำปี ที่มีความสำคัญ เพื่อให้ผู้บริหารของเหล่ากาชาดจังหวัด

/ได้มีโอกาส...

ได้มีโอกาสรับทราบนโยบายและกรอบการทำงานที่สำคัญ ตลอดจนจะเป็นโอกาสให้มีการพบปะแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน และเกิดความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างกัน โดยใช้เวลาการประชุมร่วมกันเป็นเวลา 1 วัน มีนายกเหล่ากาชาดจังหวัดทุกจังหวัด ตลอดจนผู้สังเกตการณ์เข้าร่วมประชุม จำนวน 90 คน

นอกจากนี้ ด้วยพันธกิจของเหล่ากาชาดจังหวัด ในด้านการรณรงค์ขอรับบริจาคดวงตาจากผู้มีจิตศรัทธาในพื้นที่จังหวัดต่างๆ ซึ่งในปีงบประมาณ 2563 นี้ มีเหล่ากาชาดจังหวัดที่มีผลงานดีเด่น สามารถรณรงค์จัดหาดวงตาจากผู้บริจาคได้ เป็นไปตามเกณฑ์ที่ศูนย์ดวงตา สภากาชาดไทย กำหนด สมควรได้รับรางวัลประกาศเกียรติคุณ พร้อมเงินรางวัล จำนวน 4 รางวัล ได้แก่ เหล่ากาชาดจังหวัดสุพรรณบุรี เชียงใหม่ บุรีรัมย์ และเหล่ากาชาดจังหวัดกำแพงเพชร ประกอบกับสมาคมธนาคารไทย แสดงความจำนง ประสงค์จะมอบเครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ที่ใช้งานแล้ว แต่อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ดีให้กับโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านคีรีล้อม อำเภอบางสะพานน้อย จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ซึ่งเป็นโรงเรียนในโครงการพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราช กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี จำนวน 2 เครื่อง ด้วย

บัดนี้ ได้เวลาเป็นการสมควรแล้ว กระผมจึงขอเรียนเชิญท่านผู้ช่วยเลขาธิการ สภากาชาดไทย ในฐานะประธานในพิธี ได้ให้เกียรติกระทำพิธีมอบรางวัล ให้กับเหล่ากาชาดจังหวัดที่มีผลงานดีเด่นในการรณรงค์จัดหาดวงตา และกระทำพิธีมอบเครื่องคอมพิวเตอร์ของสมาคมธนาคารไทย ให้กับเหล่ากาชาดจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เพื่อส่งมอบให้ผู้บริหารโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านคีรีล้อม อำเภอบางสะพานน้อย พร้อมกระทำพิธีเปิดโครงการประชุมนายกเหล่ากาชาดจังหวัด ประจำปีงบประมาณ 2564 เป็นลำดับต่อไป ขอขอบคุณครับ

\*\*\*\*\*